

Source :

ข่าวหุ้น

60345882

Date : 6 ต.ค. 2560 Page :

12

No :

## “โอเปก”ลดการผลิตตามที่ตกลงเกือบ100% อาจตกลงควบคุมการผลิตใหม่ในเดือนหน้า

**ฮิโรฮิโกะ** - เลขาธิการใหญ่โอเปกเผย ความร่วมมือของสมาชิกโอเปกได้ผลดี และควรจะตกลงควบคุมกำลังการผลิตใหม่ในเดือน พฤศจิกายน ขณะเดียวกัน รมต.พลังงานรัสเซีย กล่าวว่าโอเปกร่วมมือในการลดกำลังการผลิตเกือบ 100% พร้อมชี้ราคาน้ำมันในช่วง 50-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหมาะสมที่สุด

ไมฮัมเหม็ด บาร์คินโด เลขาธิการใหญ่ องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้กล่าวนอกรอบสัปดาห์พลังงานของรัสเซียในกรุงมอสโกว่า สมาชิกโอเปกมีสปิริตในการร่วมมือกันอีกครั้ง และมีการร่วมมือกับสมาชิกอื่นในรัสเซียและประเทศอื่นๆ เขาจึงสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าโอเปกกำลังอยู่ในกระบวนการเขียนบทใหม่อย่างสมบูรณ์ในประวัติศาสตร์น้ำมัน

เลขาธิการใหญ่โอเปกแสดงความหวังว่าจะได้เห็นฉันทานุมัติโดยรวมก่อนที่ผู้แทนโอเปกจะประชุมกันในกรุงเวียนนาในเดือนหน้า ซึ่งในวันที่ 30 พฤศจิกายนโอเปกจะประชุมเพื่อตัดสินใจร่วมกันและจะเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ เพราะวาระรอบหนึ่งปีที่ได้ประกาศร่วมมือกันลดกำลังการผลิตเป็นครั้งแรก

ในประเด็นที่ว่าจะมีโครงสร้างใหม่ในการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อลงโทษประเทศที่ผลิตน้ำมันเกินที่กำหนดหรือไม่ เลขาธิการโอเปก กล่าวว่า กระบวนการในขณะนี้มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

“สิ่งที่ผมไม่อาจปฏิเสธได้คือ ความต่อเนื่องของสิ่งที่กำลังได้ผล เราเริ่มกลไกนี้ในเดือน

มกราคม และทุกเดือนเราจะพบทบทวนอย่างต่อเนื่องต่อโครงสร้าง กลไก ระดับของการดำเนินงาน และเราทำได้หรืออย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่ภายในกลุ่มสภาความร่วมมือในอ่าวอาหรับ (จีซีซี) เท่านั้น แต่ยังมีทหารหรือกับประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมทั้งหมดด้วย” เลขาธิการโอเปก กล่าว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกำลังถูกกดดันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เลขาธิการโอเปกยอมรับว่าเขาไม่อาจปฏิเสธได้โดยสิ้นเชิงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติตามข้อตกลง

“นี่คือโลกแห่งความไม่แน่นอน โลกที่ถูกควบคุมโดยความไม่แน่นอนและประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ก็ได้อ้างถึงเรื่องนั้นด้วยตัวเอง” เลขาธิการโอเปกกล่าว แต่ระบุว่าในขณะนี้ สิ่งที่สามารถเห็นได้คือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังได้ผล

ขณะเดียวกัน อเล็กซานเดอร์ โนวัค รัฐมนตรีพลังงานรัสเซีย กล่าวว่า โอเปกได้สนับสนุนการลดกำลังการผลิตน้ำมันอย่างเต็มที่ และรัสเซียเชื่อว่านี่อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โอเปกประสบความสำเร็จสูงมากในการดำเนินการตามข้อตกลง โดยอยู่ในระดับเกือบ 100% และนั่นเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ

รัสเซียและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้นำโอเปกตัวจริงได้สร้างกระแสในปีที่ผ่านมาเมื่อได้ตกลงกับสมาชิกโอเปกที่เหลือที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อหนุนราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพหลังจากที่ราคาได้ลดลง

ตั้งแต่กลางปี 2557 เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันมากเกินไปความต้องการ และในเดือนมิถุนายน 2560 ผู้ผลิตน้ำมันเหล่านี้ ตกลงที่จะลดกำลังการผลิตต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม 2561

รัฐมนตรีพลังงานรัสเซีย กล่าวว่า การตกลงได้ผลดี แม้ว่ายังคงมีน้ำมันเกินอยู่ แต่ประเทศที่เข้าร่วมลดการผลิตกำลังหาทางที่จะลดน้ำมันส่วนเกินนี้ลงอีก

โนวัค กล่าวว่า แม้โอเปกโดยรวมทำตามข้อตกลงอย่างเต็มที่ แต่จะเป็นการยุติธรรมมากขึ้นสำหรับทุกฝ่ายที่จะลดกำลังการผลิตของตนเองตามที่ตกลงไว้ และในขณะนี้ บางประเทศกำลังลดการผลิตมากกว่าที่พวกเขาได้ตกลงเพื่อชดเชยกับที่ประเทศอื่นๆ ไม่ลดการผลิตตามเป้าของตนเอง

โนวัค กล่าวว่า ประเทศนอกกลุ่มโอเปกอย่างเช่นรัสเซียได้ลดกำลังการผลิตมากกว่ากลุ่มโอเปกในเดือนสิงหาคม และกล่าวว่าราคาน้ำมัน 50-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นช่วงราคาที่เหมาะสมที่สุด

โอเปกได้กล่าวในที่ประชุมเวียนนาเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า ตลาดน้ำมันทั่วโลกกำลังจะมีความสมดุลอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเป็นช่วงสั้นๆ แต่นับตั้งแต่ต้นมา ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลงเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการผลิตน้ำมันในชั้นหินของสหรัฐฯ และตีมานด์ยังไม่สามารถตามทันซัพพลาย

ตราสารน้ำมันในตลาดเอเชียเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีไม่สูงมาก สัญญาน้ำมัน เวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียตของสหรัฐฯเคลื่อนไหวที่ประมาณ 49.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์อยู่ที่ประมาณ 55.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ■